

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๑๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เรงรัดการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๗๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๘๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกระบี่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ในระดับครัวเรือน และให้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนว่า เป็นการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ให้ครัวเรือนดำเนินการครบ ๑๐๐% และให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรองคาร์บอนเครดิตที่ต้องมีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก Validation and verification Body :VVB ในการตรวจสอบเอกสารและลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งจะดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DLA Waste) ให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศฯ ข้างต้น ต้องนำไปใช้ในการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นั้น

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการครบ ๑๐๐% จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาถังที่มีฝาปิด หรือรับบริจาคถังสีเก่าจากภาคประชาชน เอกชน หรือห้างร้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนตามครัวเรือนในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนว่า เป็นการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดยังปลายทาง และลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

(นายสุวิพงศ์ ศิริมาตย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่